

สถาบันรึกก

“สถาบันการแพทยจักรินฤบดินทร”



สถาบันการแพทยจักรินฤบดินทร คือ ศูนย์การแพทยขนาดใหญ่ที่ผลิตแพทยและบุคลากรทางการแพทยแห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตรรโรงพยาบาลรามาธิบตี มหาวิทยาลัยมหิตล ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการราวปลายปี 2560 ซึ่ง รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ใควสธิธย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส และผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทยจักรินฤบดินทร ได้มุ่งเน้นพันธกิจที่สำคัญคือ การบูรณาการชุมชน คนและสถาบันฯ ให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล พร้อมปฏิรูปการศึกษาพัฒนาบัณฑิตสู่ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม”

บนพื้นที่กว่า 319 ไร่ ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คือที่ตั้งของ “สถาบันการแพทยจักรินฤบดินทร” (CHAKRI NARUEBODINDRA MEDICAL INSTITUTE) ที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยในทุกกระดับอย่างบูรณาการ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 70% และคาดว่าจะเปิดทำการได้ประมาณปลายปี 2560 ถึงต้นปี 2561

การก่อสร้างของสถาบันการแพทยแห่งใหม่นี้จะช่วยเติมเต็มจุดอ่อนในการผลิตบุคลากรทางการแพทยของคณะแพทยศาสตรรโรงพยาบาลรามาธิบตีได้มากขึ้น

“ปัญหาคือ เราต้องการผลิตแพทยเพื่อออกไปรับใช้สังคมทั่วไป แต่นักเรียนแพทยของเรากลับได้ฝึกกับคนไข้ที่อาจเป็นสัดส่วนแค่ไม่ถึง 1% ของคนไข้ทั้งหมดที่เขาจะไปเจอในชีวิตจริง เพราะส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลทั่วประเทศประเด็นคือ ถ้าเราจะรับผิดชอบต่อสังคม ต่อประเทศชาติ เราควรต้องมีแหล่งผลิตนักเรียนแพทยที่เหมาะสมกว่านี้ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่เราตีไม่แตกมาหลายปีแล้ว”

โจทยท้าทายที่เกิดขึ้นกับคณะแพทยศาสตรรโรงพยาบาลรามาธิบตี ตลอดเวลานับสิบปีบวกกับข้อจำกัดของสถานที่ตั้งเดิมบนถนนพระราม 6 ที่เริ่มคับแคบซึ่งต้องรองรับผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000 ราย ไม่รวมญาติและบุคลากร จึงยังคงมีความแออัดอยู่มาก

ตัวปลดลือกอุปสรรคที่สำคัญคือ การมาถึงของ “สถาบันการแพทยจักรินฤบดินทร” ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยภายในสถาบันการแพทยจักรินฤบดินทรมีโรงพยาบาลขนาดเทียบเท่าโรงพยาบาลศูนย์สามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า 400 เตียง รองรับผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 1,005,000 รายผู้ป่วยใน 16,640 รายต่อปี พร้อมเป็นทั้งศูนย์การแพทยขนาดใหญ่และสถานที่สำหรับการเรียนการสอน โดยเน้นให้บริการทางการแพทยแบบองค์รวม มุ่งหวังให้เป็นต้นแบบของประเทศ และเนื่องด้วยพื้นที่โดยรอบเป็นโรงงานอุตสาหกรรม จึงถือเป็นโอกาสที่สถาบันการแพทยจักรินฤบดินทร จะสร้างองค์ความรู้ด้านชีวเวชศาสตร์เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอีกด้วย



รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ใคว์สถิตย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส
และผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาหลัก 4 ด้าน ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ หรือ “4E” ประกอบด้วย

“Education Reform” คือการปฏิรูปการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ

“Environmental Friendly” ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” (Green University)

“Energy Saving” คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน

“Excellent Living and Working Condition” คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่สิ่งใหม่ในรามาธิบดี ตลอด 5 ทศวรรษที่ก่อตั้งสถาบันมา พวกเขาพิสูจน์ให้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่า ศิษย์เก่ารามาฯ ได้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการสาธารณสุขไทยมากมาย เช่น “นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” หรือ “หมอสงวน” ผู้บุกเบิกโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” และอีกหลายๆ ท่าน หากทว่าปัญหา คือ พวกเขาเห็นแต่ผล แต่ไม่รู้ “โนว์ฮาว” ที่แท้จริงที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้

“เรารู้แต่ว่าคนของเราออกไปแล้วเป็นแบบนี้ แต่ไม่รู้ทำไม เลยมาตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราต้องการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะแก่สังคม แล้วดีไซน์หลักสูตรออกมาอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะรู้โนว์ฮาวในการหล่อหลอมเด็กของเรา ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้ประเทศชาติของเราขับเคลื่อนไปได้”

การจะสร้างแพทย์พันธุ์ใหม่ที่ถูกหล่อหลอมขึ้นอย่างเป็นระบบ เขาว่าต้องเริ่มจากปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนใหม่ นั่นคือที่มาของการปฏิรูปการศึกษา ที่แม้แต่การออกแบบหลักสูตรหรือสถานที่เรียน ก็ต้องให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพราะเขาเชื่อว่านักเรียนแพทย์มีศักยภาพสูง เพียงแต่ที่ผ่านมามีเราไม่ได้ใช้ศักยภาพที่เขาถืออยู่มากพอเท่านั้น

“นี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทบทวนเป้าหมายในการผลิตแพทย์ของเรา โดยเราอยากผลิตบัณฑิตที่เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม” (Change Agent) คือ นอกจากจะเป็นแพทย์ที่เก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วยังมีจิตสำนึกที่อยากจะเข้าไปปรับเปลี่ยนชุมชนหรือสังคมที่ตัวเองอยู่ ให้ดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะในแง่ของสุขภาวะ”

